

ตุ๊ก ชนกวนัน, เสนาลิง, เอ๊าะ กิรติ, เจสัน ยัง ชัน อาสาเป็น “โยมครู” โครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม รม ปี 4



ตุ๊ก ชนกวนัน, เสนาลิง, เอ๊าะ กิรติ, เจสัน ยัง ชันอาสาเป็น “โยมครู” โครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 4 นำสามเณรและแม่ชีน้อย “เรียน-เล่น-เป็น-เปลี่ยน” สู่เป้าหมายแห่งการ “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก”

ติดตามชมได้แล้ววันนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทูวี่ชั่นส์ช่อง 9 และ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333 หรือ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ถึง 24 พ.ค.นี้

กลุ่มทรู เชิญชวนติดตามชมรายการ สามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 4 แนวคิด “เรียน-เล่น-เป็น-เปลี่ยน” สู่เป้าหมายแห่งการ “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก” พบกับศิลปินชื่อดังที่พร้อมใจอาสาสมัคร มาร่วมเป็น “โยมครู” ประจำสัปดาห์ ซึ่งจะมาถวายเป็นความรู้ ร่วมกิจกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงกับเหล่าสามเณรและแม่ชีน้อยทั้ง 16 ได้แก่

- สัปดาห์ที่ 1 “เรียน – เรียนทางธรรม นำทางโลก” (27 เม.ย. – 3 พ.ค.) – โยมครูตุ๊ก (ชนกวนัน รักชีพ) นักแสดงและพิธีกรหญิงผู้มีความฝันอยากเป็นครู และเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกโดยใช้หลักธรรมะ จะมาแนะนำการสอน และวิธีปฏิบัติในการเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหัวใจของการเรียนตลอด 4 สัปดาห์ ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย
- สัปดาห์ที่ 2 “เล่น – เล่นเพลินเจริญปัญญา” (4 – 10 พ.ค.) – โยมครูลิง (สมเกียรติ จันทร์พรหมณ์ หรือ เสนาลิง) พิธีกรอารมณ์ดี ผู้มากความสามารถ ที่ใช้การ “เล่น” เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จ จะมาสร้างความบันเทิงอย่างมีสาระ เปิดโลกทัศน์ สร้างมุมมองแปลกใหม่ เพื่อชี้ชวนให้เห็นประโยชน์ของการเล่นแบบมีปัญญา
- สัปดาห์ที่ 3 “เป็น – เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น” (11 – 17 พ.ค.) – โยมครูเอ๊าะ (กิรติ เทพธัญญ์) พิธีกรและนักแสดง ผู้ที่ตั้งใจกับทุกบทบาทที่ได้รับมอบหมาย จะมานั่งย้ำให้เหล่าสามเณร และ แม่ชีน้อยตระหนักว่าใน 1 คน มีมากกว่า 1 บทบาท และในทุกบทบาทที่เป็น ต้องเป็นให้ดีที่สุด
- สัปดาห์ที่ 4 “เปลี่ยน – เปลี่ยนตนเป็นคนใหม่” (18 – 24 พ.ค.) – โยมครูเจสัน (เจสัน ยัง) นักแสดงหนุ่มที่ผ่านการบวชเรียนซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต จะมาเป็นกระจุกที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเหล่าสามเณร และแม่ชีน้อย ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ของการฝึกตนในโครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 4

ร่วมเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆ กับเหล่าสามเณรและแม่ชีน้อยได้แล้ววันนี้ – 24 พฤษภาคมนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทูวี่ชั่นส์ ช่อง 9 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทูวี่ชั่นส์ ช่อง 119 หรือ 333 นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ที่

www.trueplookpanya.com/truelittlemonk หรือรับชมผ่านมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน trueplookpanya.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันที่จะออกอากาศ ทางช่องทรูโฟรยู (ทรูวิชั่นส์ 2) และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 6 ซึ่งเปิดเป็นฟรีทูเออร์ ให้ทั่วประเทศสามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ ได้แก่ PSI ช่อง 195 และ DTV ช่อง 315 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้อีกด้วย รวมถึงติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonk